



ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตำแหน่งนักรักษาการบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักรักษาการบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยกำหนดวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ประกาศเลื่อนการจัดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักรักษาการบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักรักษาการบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักรักษาการบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงาน อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ตามตารางแนบท้าย)

๒. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๒.๑ ให้ผู้เข้ารับการประเมินนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน มายื่นในวันเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

๒.๒ ให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน หากแต่งกายไม่เรียบร้อย อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

๒.๓ ขณะและผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) รอรับการสัมภาษณ์ ให้นั่งบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการสัมภาษณ์

๒.๔ ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

๒.๕ ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๒.๖ ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ หรือคำสั่งของคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้นี้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มีอำนาจพิจารณาปรับให้ตกการสัมภาษณ์ได้ เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้ว ให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ออกจากบริเวณที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยเร็ว และห้ามกระทำการใดอันเป็นการรบกวนแก่ผู้รอเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) รายใดขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นที่ได้รับคัดเลือก และถึงลำดับที่ ได้รับการบรรจุก็ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบได้รับการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และทาง www.bpi.ac.th หัวข้อ “ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก”

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอำนาจ นวลอนงค์)
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โฆษการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สำเนาถูกต้อง

1๐๙๒ ๓๖๕

(นายเอกชัย แสงแก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ตารางกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(แนบท้ายประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

วัน/เวลา/สถานที่	ตำแหน่ง/เลขประจำตัวสอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สถานที่ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	
๑. ให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์) เวลา ๐๘.๕๐ - ๐๙.๐๐ น. ๒. ให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์) เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป	๑. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขประจำตัวสอบ ๖๓๐๓๐๐๐๑ - ๖๓๐๓๐๐๐๔ ๒. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขประจำตัวสอบ ๖๓๐๔๐๐๐๑

